

Số: 628/BC-TTYT

Phú Lộc, ngày 18 tháng 5 năm 2023

V/v báo cáo phản ánh của người dân đối với việc
Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt
Nam có bán thuốc tại TYT xã Lộc Bình

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về phiếu xử lý văn bản đến số đến 130523018 ngày 15/5/2023 về việc người dân phản ánh Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại trạm y tế xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc với ý kiến: “Cho tôi hỏi trung tâm này được cấp giấy phép khám và bán thuốc tại đây không ạ? Vì tôi thấy bán thuốc tràn lan rất nhiều tiền”.

Thực hiện công văn số 1893/UBND-ĐTTM ngày 16 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc V/v giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Sau khi nhận được phản ánh trên Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc xin giải trình như sau:

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc thực hiện công văn 1505/SYT-NVY ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế V/v phối hợp với Hội GDCSSK cộng đồng Việt Nam triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về nguyên tắc Sở Y tế thống nhất các nội dung và hình thức triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề xuất của Hội, bao gồm các hoạt động: truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh mãn tính không lây, kiến thức ăn uống khoa học, vận động hợp lý, tầm quan trọng của chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, nâng cao ý thức phòng tránh bệnh tật; kiến thức lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn; phát tờ rơi các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; hỗ trợ khám lâm sàng, siêu âm tổng quát cho người tham dự có nhu cầu.

Về vấn đề bán thuốc tràn lan rất nhiều tiền, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã làm việc với bà Võ Thị Quỳnh – Đại diện Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, bà Quỳnh đã báo cáo không bán sản phẩm trực tiếp ngay tại buổi truyền thông. Việc giới thiệu các sản phẩm đã đăng ký với Bộ Y tế và Sở Y tế có gửi cho người dân tên và hình ảnh rõ ràng, việc đăng ký cũng hoàn toàn tự nguyện không có chuyện ép buộc.

Trạm Y tế xã Lộc Bình cũng đã gửi báo cáo: ngày 13/5/2023 tổng số người dân tham dự khám sức khỏe và truyền thông, tư vấn sức khỏe và báo cáo đoàn Hội không bán thuốc cho dân tại trạm y tế cả ngày 13/5/2023.

Vậy Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc báo cáo kính gửi Sở Y tế và UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường